

THÔNG BÁO

Tình hình báo chí tháng 01, định hướng tuyên truyền tháng 02 năm 2015

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong tháng 01 năm 2015 các cơ quan báo chí của tỉnh, các báo Trung ương thường trú tại Bắc Giang đã bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước và của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại quan trọng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo tỉnh để phản ánh, đưa tin. Báo chí tiếp tục tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống; tuyên truyền đậm nét các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam quang vinh; công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp gắn với xây dựng Đảng; việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; không khí chuẩn bị đón Xuân Ất Mùi ở các địa phương; các sự kiện thời sự chính trị diễn ra trong cả nước và trên địa bàn tỉnh; sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, các cấp các ngành phấn đấu hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội những ngày đầu năm 2015 của tỉnh Bắc Giang.

Nhìn chung, các cơ quan báo chí đã thực hiện nghiêm túc định hướng thông tin của cơ quan chỉ đạo và cơ quan quản lý nhà nước về báo chí; thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân và góp phần định hướng dư luận.

II. NHỮNG CHỦ ĐỀ CHÍNH ĐƯỢC PHẢN ÁNH TRÊN BÁO CHÍ BẮC GIANG

1. Thời sự- Chính trị

Báo chí tuyên truyền các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Báo chí tiếp tục tuyên truyền Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; việc bỏ phiếu giới thiệu bổ sung quy hoạch bộ Chính trị, Ban Bí thư; việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Bộ Luật Dân sự (sửa đổi). Tuyên truyền công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Báo chí tuyên truyền đậm nét các cơ quan, đơn vị triển khai nhiệm vụ năm 2015; các hoạt động chào mừng 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam và chào mừng thành phố Bắc Giang được công nhận là đô thị loại II trực thuộc tỉnh.

Tuyên truyền các địa phương chuẩn bị điều kiện đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XVIII; công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng

Đảng hiện nay”; việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thông tin Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Đức Hạnh thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Giang.

Tuyên truyền các vấn đề thời sự, hoạt động của các địa phương, các tầng lớp nhân dân thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua. Thông tin UBND tỉnh họp phiên thường kỳ trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ: tập trung chỉ đạo sản xuất, tổ chức cho nhân dân đón Tết vui tươi, an toàn; UBND tỉnh trích ngân sách thăm, tặng quà hơn 38.000 đối tượng chính sách, người có công với số tiền gần 12 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

2. Kinh tế- phát triển

Báo chí phản ánh tình hình kinh tế xã hội của tỉnh những ngày đầu năm; hoạt động của các địa phương, đơn vị tích cực triển khai nhiệm vụ năm 2015. Phản ánh hoạt động sản xuất kinh doanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thu hút đầu tư, hỗ trợ xuất khẩu, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; giải phóng mặt bằng; việc tích cực triển khai các nội dung trong chương trình xây dựng nông thôn mới ở các địa phương trong tỉnh; các hoạt động phát triển kinh tế xã hội trọng tâm của tỉnh; kết quả, tình hình thực hiện một số chương trình mục tiêu...

Đặc biệt báo chí phản ánh công tác chăm sóc, bảo vệ đàn vật nuôi chuẩn bị nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống cuối năm đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh, tiết kiệm; lĩnh vực thị trường - đời sống; công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm nhân dịp Tết Nguyên đán; việc giá xăng giảm và việc chấp hành giảm giá cước vận tải của các doanh nghiệp.

Phản ánh nhân dân các địa phương tập trung sản xuất vụ đông xuân 2014-2015, xây dựng cánh đồng mẫu lớn. quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; biểu dương các điển hình trong phát triển kinh tế. Hoạt động của các ngân hàng, doanh nghiệp, thị trường chuẩn bị đón Tết Nguyên đán...

3. Văn hoá- Xã hội

Về văn hóa - xã hội, báo chí tập trung phản ánh phong trào thi đua yêu nước ở các địa phương; các hoạt động văn hóa - xã hội trên địa bàn; hoạt động văn nghệ chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam. Phát động Chương trình tình nguyện mùa đông xuân; công tác xét duyệt nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh lần thứ nhất; hoạt động hiến máu tình nguyện; phong trào xây dựng đời sống văn hóa...

Báo chí tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh ở người, phòng chống rét đậm, rét hại đối với người và đối với gia súc, gia cầm; đặc biệt đối với cây con giống trong vụ Chiêm Xuân. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân; công tác đảm bảo an sinh xã hội, việc chăm lo Tết cho người nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết cổ truyền Ất Mùi 2015.

Bên cạnh đó là các hoạt động đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; công tác phòng chống các tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ trộm cắp, cướp giật đang có diễn biến phức tạp; tệ nạn buôn bán người và chống người thi hành công vụ; việc tăng cường tuần tra kiểm soát thực hiện Luật an toàn giao thông; kiểm soát trọng tải xe gắn với việc thực hiện Công điện số 16/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép; những nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông; công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. MỘT SỐ KẾT QUẢ TIÊU BIỂU

1. Báo Bắc Giang

Trong tháng 01 năm 2015, báo Bắc Giang đã thực hiện 23 kỳ báo hàng ngày (trong đó có 04 kỳ báo thứ Bảy), 01 kỳ báo Bắc Giang cuối tháng, đăng tải 1.350 tác phẩm báo chí; thực hiện gần 30 trang chuyên đề với các nội dung tuyên truyền chính: Thành phố Bắc Giang được công nhận đô thị loại II; Xây dựng nông thôn mới; Giáo dục đào tạo; Nhịp cầu bạn đọc; Xây dựng Đảng; Công Đoàn; Khoa học - Đời sống...

Một số chuyên đề, tác phẩm báo chí có chất lượng cao như: chuyên đề “Xây dựng và bảo vệ Thương hiệu nông sản Bắc Giang”; Lục Ngạn vui mùa cam chín; Gà đồi Yên Thế ngóng Tết; Người đưa gấc xuất ngoại; Độc bản hương án đá hoa sen ở chùa Khám Lạng; “Máu chèo” khó khai; Sôi động thị trường bán lẻ hiện đại; Lục Ngạn xây dựng chỉ bộ điểm toàn diện; Nền tảng cho thể thao thành tích cao; Chạm giải tỏa bãi chứa cát sỏi ven sông; Thận trọng khi trồng cây gỗ bầu tạo trầm; Thiếu hiểu biết pháp luật- Lao động ở nước ngoài gặp rủi ro...

Báo Bắc Giang điện tử chọn lọc, đăng tải 1464 tin, bài; 21 video clip, 02 phim tài liệu giới thiệu về Tòa soạn điện tử Báo Bắc Giang và kết quả trong công tác thông tin tuyên truyền của Báo trong năm qua lên mạng Internet, bảo đảm nhanh chóng, chính xác, kịp thời, đúng định hướng tuyên truyền, không sai sót về chính trị. Trong tháng đã có 701.899 lượt người ở 87 quốc gia, vùng, lãnh thổ truy cập vào báo Bắc Giang điện tử.

2. Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang

Đài PT&TH tỉnh tiếp tục tuyên truyền kết quả việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; các Kế hoạch của UBND tỉnh về việc thực hiện một số Chỉ thị của Chính phủ, Nghị quyết của HĐND tỉnh về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tuyên truyền thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, các địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015.

Đài PT&TH Bắc Giang sản xuất và đăng tải trên 1.000 tin, bài, phóng sự truyền hình, phỏng vấn, phim tài liệu; chương trình giải trí, khoa giáo, phim truyện; thực hiện nhiều chuyên, tiết mục bám sát dòng thời sự; đồng thời đăng tải trên 1.200 tin, bài, phóng sự phát thanh phản ánh hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; thông tin các vấn đề thời sự và các mặt hoạt

động kinh tế xã hội trên địa bàn. Phát sóng an toàn 356 giờ phát sóng phát thanh, 573 giờ phát sóng truyền hình.

Tham gia Liên hoan truyền hình toàn quốc lần thứ 34 tại thành phố Huế, đạt 01 Huy chương Bạc và 05 bằng khen. Triển khai sản xuất các chương trình chất lượng phục vụ khán, thính giả trong dịp Tết. Duy trì cộng tác với Đài THVN và các Đài trong Cụm thi đua số 2 sản xuất và phát sóng 04 số/tháng chương trình truyền hình Tiếng dân tộc và các chương trình khác.

3. Báo Nhân dân

Báo Nhân dân đã đăng tải thông tin về tỉnh Bắc Giang, tiêu biểu là các bài viết về những “Nông dân tỷ phú” trên đất Lục Ngạn với thương hiệu “Tỷ phú cam Canh, bưởi Diễn”. Phản ánh những đổi thay tích cực của vùng đất Sa Lý (Lục Ngạn). Các tin, bài thông tin về Thành phố Bắc Giang đang phấn đấu xây dựng đô thị văn minh, hiện đại; việc phát triển cây chè sạch ở Xuân Lương (Yên Thế), được xem như “cây xóa nghèo” nơi đây; thông tin trong năm qua, Tổng Công ty Cổ phần May Bắc Giang đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 160 triệu đồng USD, với 11,3 triệu sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho gần 11 nghìn lao động.

Ngoài ra, báo Nhân dân đã có thông tin về việc UBND tỉnh Bắc Giang chỉ đạo xử lý tình trạng khai thác nước ngầm trái phép sau khi Báo Nhân dân phản ánh về nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước ngầm trên địa bàn hai huyện Việt Yên và Lục Ngạn. Việc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phối hợp điều tra cùng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh phát hiện hàng trăm nghìn ống “kích phọt” giá đỗ, rau xanh... trên xe khách được mua và vận chuyển từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ. Việc bắt xe chở pháo nổ trái phép cùng quần áo không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc...

Bên cạnh đó, thông qua đường dây nóng, báo Nhân dân cũng phản ánh cầu ngầm Dẫn Chè, xã Tuấn Đạo bị lũ cuốn trôi nhưng chưa được xây lại, người dân phải tự bắc cầu tre để đi lại, rất nguy hiểm; phản ánh việc trên sông Lục Nam, đoạn chảy qua xã Yên Sơn vẫn diễn ra tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép; phản ánh, nạn trộm cắp cam diễn ra phổ biến với số lượng lớn tại xã Tân Mộc (Lục Ngạn) những ngày cuối năm, gây lo lắng cho người dân trong vùng.

4. TTX Việt Nam

Trong tháng 01/2015, cơ quan thường trú TTXVN tại Bắc Giang đã bám sát tình hình thời sự của tỉnh để phản ánh, đưa tin các hoạt động trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đó là thông tin Bắc Giang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, tập trung thực hiện tốt chủ đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”. Bắc Giang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Bắc Giang tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2014 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2015 với mục tiêu xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình “Hành trình của những ước mơ” và “Tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi”. Năm 2015, Bắc Giang đề ra

mục tiêu phấn đấu đạt tăng trưởng dư nợ tín dụng từ 13 - 15%; nâng cao hiệu quả quản lý thu nợ thuế; phấn đấu xử lý 75% nợ xấu trong năm 2015. Bài viết: "Sức bật của thành phố trẻ" thông tin những ngày này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Bắc Giang đang chuẩn bị cho buổi lễ đón nhận Quyết định của Thủ tướng về công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba. Sau 10 năm thành lập, nhờ "sức trẻ", thành phố Bắc Giang đã giành được những thành tựu quan trọng đáng tự hào.

Ngoài ra, TTXVN cũng đăng tải những thông tin về Hội thảo "Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020"; Công ty cổ phần Media Mart Việt Nam sẽ chính thức khai trương đại siêu thị điện máy MediaMart Bắc Giang tại số 1 đường Hùng Vương, thành phố Bắc Giang; vấn đề giải quyết tình trạng xe quá tải hoạt động; thông tin tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

5. Báo Tiền phong

Báo Tiền phong thường trú tại Bắc Giang đăng tải thông tin: Tỉnh Đoàn tổ chức chương trình "Hành trình của những ước mơ" và "Tuyên dương thanh niên làm kinh tế giỏi". Bài viết về gương thanh niên làm kinh tế giỏi từ vườn bãi của gia đình; hiệu quả trồng Ngô lai ở xã Mai Đình (huyện Hiệp Hòa), đã có tác dụng "kéo nông dân về với ruộng"; bài phản ánh mô hình giúp thanh niên chậm tiến làm lại cuộc đời của các tổ chức đoàn ở Bắc Giang đang có hàng trăm thanh niên được đăng ký giúp đỡ.

Trong tháng có loạt bài về vụ án Hàn Đức Long: "Trở lại kỳ án tử tù Hàn Đức Long"; "Một mực kêu oan, không thoát án tử"; "Những nghi vấn chưa được giải thích".

Ngoài ra báo Tiền phong còn có một số thông tin phản ánh tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh như nghi án người đàn ông lái xe thuê bị sát hại, cướp tài sản; tình trạng đơn thư của công dân chưa được cơ quan chức năng trả lời.

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TÁC QUẢN LÝ

Trong tháng 01 năm 2015 Sở Thông tin và Truyền thông đã thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý nhà nước về báo chí tuyên truyền như sau:

- Ban hành Công văn số 549/STTT-BCXB ngày 24/12/2014 gửi Bộ TT&TT về việc thực hiện chương trình cổ động tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ cuối năm 2014 và Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Ban hành Công văn số 07/STTTT-BCXB ngày 08/01/2015 đồng ý cho UBND thành phố Bắc Giang tổ chức họp báo thông báo nội dung chương trình tổ chức kỷ niệm 85 năm thành lập ĐCS Việt Nam và đón Quyết định công nhận thành phố Bắc Giang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh;

- Công văn số 09/STTTT-BCXB ngày 09/01/2015 về việc đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp phép treo băng rôn, phướn cổ động tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn;

- Công văn số 15/STTTT-BCXB ngày 12/01/2015 gửi các phòng VH TT các huyện, thành phố; Công ty Cổ phần PHS và vật phẩm văn hóa Bắc Giang về việc kiểm tra, rà soát, thu hồi 06 mẫu lịch đang lưu hành bất hợp pháp trên thị trường.

- Gửi UBND tỉnh Tờ trình số 05/STTTT-BCXB ngày 16/01/2015 về việc ban hành Kế hoạch cải cách thủ tục hành chính nhà nước tỉnh năm 2015.

- Ban hành Công văn số 20/STTTT-BCXB ngày 16/01/2015 về việc tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn... trên Báo Bắc Giang, Đài PT&TH Bắc Giang, Trang thông tin điện tử các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố;

- Công văn số 25/STTTT-BCXB ngày 20/01/2015 về việc thu hồi xuất bản phẩm vi phạm theo yêu cầu của Cục Xuất bản gửi phòng VH TT các huyện, thành phố; Công ty Cổ phần PHS và vật phẩm văn hóa Bắc Giang; Thư viện tỉnh và Thư viện các huyện, thành phố.

- Công văn số 26/STTTT-KHTC ngày 21/01/2015 về việc phân bổ Dự toán kinh phí Chương trình MTGQ đưa thông tin về cơ sở;

- Công văn số 31/STTTT-BCXB ngày 26/01/2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông về việc triển khai thực hiện chương trình cổ động tuyên truyền về kiểm soát, xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn...

V. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN THÁNG 02. 2015

Trong tháng 02 năm 2015, báo chí địa phương, các báo Trung ương thường trú tại Bắc Giang và Đài Truyền thanh các huyện, thành phố cần tập trung tuyên truyền vào một số nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội trọng tâm sau:

1. Bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh; các hoạt động đối nội, đối ngoại của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước để phản ánh, đưa tin. Tuyên truyền công tác tập trung lãnh đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2. Tuyên truyền đậm nét các hoạt động thi đua chào mừng kỷ niệm: 85 năm Ngày thành lập ĐCS Việt Nam (03/02/1930-03/02/2015), khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất và đúng đắn của Đảng trong suốt chặng đường 85 năm qua, khẳng định vị thế Việt Nam ngày càng được nâng cao trên trường Quốc tế.

Tuyên truyền thành phố Bắc Giang hội nhập và phát triển; lễ đón Quyết định công nhận đô thị loại II và Huân chương Độc lập Hạng Ba. Tuyên truyền Hội Báo Xuân Ất Mùi năm 2015.

3. Tuyên truyền các cấp, các ngành triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải

pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách năm 2015. Tuyên truyền việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết kỳ họp thứ 11 HĐND tỉnh khóa XVII.

4. Tuyên truyền công tác chăm sóc cây trồng vụ Đông và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân 2015; vấn đề đảm bảo nước tưới cho sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho vật nuôi. Tiếp tục tuyên truyền kết quả chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2015 với những cách làm mới; công tác bảo vệ phòng chống cháy rừng. Tuyên truyền Tết trồng cây Xuân Ất Mùi.

5. Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh trong đó tập trung cao việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội đầu xuân.

Tuyên truyền việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 46-CT/TW của Ban Bí thư (khóa X) về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội.

6. Tuyên truyền công tác quản lý thị trường, chống hàng giả, hàng lậu, sản phẩm gia cầm nhập lậu; công tác chuẩn bị hàng hóa, dịch vụ phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015. Việc thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân gắn với hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2.

7. Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Luật An toàn giao thông, Công điện số 16/CD-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép; việc tăng cường xử lý vi phạm quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, công tác cải cách hành chính, tư pháp, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; công tác phòng chống dịch bệnh và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. *N*

Nơi nhận:

- Lưu: VT.

Bản điện tử:

- VP UBND tỉnh (b/c)
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Báo Bắc Giang;
- Đài PT&TH Bắc Giang;
- Tạp chí Sông Thương;
- Các báo TW thường trú tại BG;
- Đài truyền thanh các huyện, TP;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng BCXB.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Văn Diệu